



ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เรื่อง เชิญชวนยื่นข้อเสนอเพื่อคัดเลือกจ้างปรับปรุงลานจอดรถมอเตอร์ไซค์ข้างธนาคารไทยพาณิชย์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์จะจัดจ้างปรับปรุงลานจอดรถมอเตอร์ไซค์ข้างธนาคารไทยพาณิชย์และลานศาลพระภูมิ กำหนดแล้วเสร็จภายใน 60 วัน ราคากลาง 337,397.40 บาท (สามแสนสามหมื่นเจ็ดพันสามร้อยเก้าสิบบาทสี่สิบบสตางค์)

ผู้มีสิทธิยื่นข้อเสนอต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้-

1. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่เชิญชวนจัดจ้าง, มีความสามารถตามกฎหมาย, ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย และไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ ซึ่งมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่เชิญชวนจัดจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า 150,000.-บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ต่อหนึ่งสัญญา ภายในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่น ซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชน ที่มหาวิทยาลัยเชื่อถือ
2. ไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์หรือความคุ้มกันเช่นนั้น
4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ วันประกาศเชิญชวน หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการคัดเลือกจ้างครั้งนี้
5. ไม่เป็นผู้เกี่ยวข้องกับที่ปรึกษาออกแบบหรือควบคุมงานจ้าง

กำหนดดูสถานที่และรับฟังคำชี้แจงรายละเอียด ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2553

เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมงานพัสดุฯ สำนักงานเลขาธิการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำหนดยื่นข้อเสนอ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2553


เวลา 15.00 น. ณ หน่วยจัดหาพัสดุฯ สำนักงานเลขาธิการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ไม่รับยื่นข้อเสนอทางไปรษณีย์

กำหนดเปิดซองข้อเสนอ ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2553 เวลา 09.00 น.

ณ ห้องประชุมงานพัสดุ สำนักงานเลขานุการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารเชิญชวนจัดจ้าง ในราคาชุดละ 500.-บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)
ได้ที่หน่วยจัดหาพัสดุ งานพัสดุ สำนักงานเลขานุการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้
เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2553 สอบถามรายละเอียดจากนายเกษม ทาอ้าย
นักวิชาการพัสดุ 6 โทรศัพท์หมายเลข 0 5394 5283 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ 11 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2553


(รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ชัยรัตน์ คุณาวิภัติกุล)
รองคณบดี ปฏิบัติการแทน
คณบดีคณะแพทยศาสตร์